

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GUƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024

Thông tin tác giả: Họ tên: Bùi Viết Chung

Năm sinh: 1986

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính, số 17,
Ngõ 134, Quan Nhân, Nhân Chính, TX, HN

Điện thoại: 0967001985

Thông tin nhân vật: Họ tên: Phạm Thị Minh Xuân

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính, số 17,
Ngõ 134, Quan Nhân, Nhân Chính, TX, HN

Điện thoại: 024 3557 1214

Thanh Xuân, tháng 03/2024

CÔ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG: PHẠM THỊ MINH XUÂN "NGƯỜI QUẢN LÝ ĐẦY NHIỆT HUYẾT"

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân Việt Nam đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong vườn hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên để nở hoa thơm cho đời.

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, với lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp "Trồng người" Đó là cô giáo: Phạm Thị Minh Xuân, nguyên Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng trường THCS Nhân Chinh, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.



Chân dung cô giáo Phạm Thị Minh Xuân

Tôi may mắn đã được làm việc với cô hơn mười năm qua kể từ khi cô còn làm chủ tịch Công đoàn trường. Với đặc thù của một tổ chức công đoàn với đa số là nữ, để phát huy năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cô Xuân luôn là cầu nối giữa chi bộ, Ban giám hiệu và cán bộ, đoàn viên công đoàn nhà trường. Một trong những giải pháp luôn được cô Xuân phát huy để giữ vững, phát triển thành tích của nhà trường là chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có chất lượng, một yếu tố quan trọng quyết định nâng cao chất lượng dạy và học, của nhà trường, trong công việc cô luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban giám hiệu để tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô luôn đi đầu trong việc vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới quản lý. Đặc biệt, cô vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của các cấp và Ngành giáo dục, thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường. Đầu năm học 2022 -2023 được sự tin nhiệm của Quận ủy, lãnh đạo Quận Thanh Xuân, cùng sự ủng hộ của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường cô thôi giữ chức vụ chủ tịch công đoàn và cô chuyển lên làm Phó hiệu trưởng của nhà trường, trên cương vị mới nhưng cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò là những người con của mình. Đây là những phẩm chất tốt tạo niềm tin yêu, sự kính trọng của các con học sinh đối với cô. Giúp cô có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như công tác quản lý; Là phó bí thư chi bộ, cô đã cùng cấp ủy và tập thể chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường và các ý kiến chỉ đạo của cấp trên một cách khoa học, nghiêm túc. Đối với công tác khuyến học Phường, là một ủy viên Ban thường vụ cô luôn sắp xếp thời gian để tham gia hội họp và các hoạt động của hội, có những ý kiến rất kịp thời, rất khoa học, khi được

giao công việc gì cô đều hoàn thành tốt nhất, thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của hội.

Ghi nhận những đóng góp và cống hiến đó, cô giáo Phạm Thị Minh Xuân, đã liên tục được nhận giấy khen của các cấp, đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiều năm liền, danh hiệu: Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu quận, Được UBND phường và Hội Khuyến học quận Thanh Xuân công nhận “công dân học tập”, nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp quận cấp thành phố. Đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” nhiều năm. Đạt kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Vì sự nghiệp Công đoàn, vì sự nghiệp khuyến học ...

Những thành tích được ghi nhận đó là sự động viên kịp thời, là động lực giúp cô càng quyết tâm, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cương vị của mái trường Nhân Chính thân yêu!



Cô Phạm Thị Minh Xuân trong phát biểu trong lễ khai giảng

Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, quản lí mà cô còn là tấm gương sáng trong các phong trào thiện nguyện về vùng sâu vùng xa trao quà, trao học bổng, trao máy tính... Đó là sự sẻ chia ấm áp, lời động viên tinh thần giúp các hoàn cảnh khó khăn thêm niềm tin để vượt qua. Đẹp biết bao tấm lòng ấy thật giản dị mà đầy yêu thương.





Cô Phạm Thị Minh Xuân dẫn đầu đoàn công tác nhà trường tặng quà ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt



Cô Xuân trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

Mặc dù công việc bộn bề nhưng cô luôn điều tiết cân bằng giữa gia đình và công việc. Cô - một người phụ nữ đảm đang trong gia đình, sau mỗi ngày làm việc tại trường, những thời gian tự học để nâng cao kiến thức, cô trở về với gia đình, làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ, xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Minh chứng là nhiều năm liền cô đạt danh hiệu người tốt việc tốt; nhiều năm được tặng giấy khen “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Đó chính là phần thưởng cho sự nhiệt huyết, trách nhiệm, cần mẫn, hiệu quả và lòng yêu trẻ, yêu nghề, sự gắn bó và tin yêu của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình với cô.



Cô Xuân và gia đình trong lễ tốt nghiệp của con

Ai đó đã từng nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ đến cô - người Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng của mình. Đối với chúng tôi, cô không phải người mới mà như người chị thân thiết tự bao giờ. Cô không chỉ là

một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, người bạn thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS Nhân Chính thân thương.

Hôm nay, khi nền giáo dục của nước nhà của Thủ đô đang ngày một khởi sắc, chúng tôi bỗng cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi đã được sống, được làm việc bên cạnh những con người đầy nhiệt huyết với nghề như vậy. Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn cố gắng và cố gắng hơn để vườn hoa giáo dục luôn tỏa hương thơm ngát!

BAN GIÁM HIỆU

TÁC GIẢ

Bùi Viết Chung